

รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2560

ณ ห้องประชุม B10 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา

เริ่มประชุม 12.15 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งจากประธาน

1.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2561

ประธานแจ้ง กำหนดการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2561 ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ และจะแจ้งให้คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษารับทราบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบตามที่แจ้ง

1.2 กิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 (ฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร)

กิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 โดย การฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไปนั้น ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว โดยมีนักศึกษาสมัคร จำนวน 6 คน

ประธานได้เริ่มดำเนินการติดต่อกับทางหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมแล้ว โดยกิจกรรมจะประกอบด้วยการทำงานต่างๆภายในคลินิก การดูแลผู้ป่วย ช่วยงานช่างเก้าอี้ แล้วแต่งงานในแต่ละวัน และนักศึกษาจะต้องบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้พร้อมทั้งความรู้สึกในแต่ละวันที่ปฏิบัติงานลงในคู่มือที่จัดเตรียมไว้ให้

กิจกรรมจะเริ่มต้นปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ใน **วันพุธที่ 20 ธค 2560** โดยมี อ.ทพ.ภาณุพล คุณะสารพันธ์ เข้าร่วมการปฐมนิเทศด้วย กิจกรรมจะดำเนินไปถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภายหลังจากกิจกรรมจะให้นักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการ เล่า อธิบายสิ่งที่ได้เรียนรู้มา กับเพื่อนนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการกระจาย ข้อมูล ให้กับเพื่อนๆได้เข้าใจการทำงานของทันตแพทย์มากยิ่งขึ้น

1.3 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4

ตามที่ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมและแนะนำนักศึกษาในการลงปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยในคลินิก สรุปผลการดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นทางการยัง ดำเนินการไม่เรียบร้อย โดยผู้ประสานงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แสดงความคิดเห็นว่า โดยรวมของกิจกรรมนั้นค่อนข้างดี แต่เวลาของ กิจกรรมอาจจะค่อนข้างน้อย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง

2.1 กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

ประธานเน้นย้ำถึงจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม คือ ให้ทั้งนักศึกษาและอาจารย์ มีปฏิสัมพันธ์อันดี และเห็น ความสามารถอีกมุมของนักศึกษาและอาจารย์ ที่ไม่เคยได้เห็นกัน และเสนอให้มีการแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ของทั้ง นักศึกษาและอาจารย์ ได้รับข้อมูลที่สำคัญหรือน่าสนใจกลับไปคิดกันทั้งสองฝ่าย อาจสอดแทรกเป็นลักษณะของคลิปวิดีโอ จริยธรรม เป็นต้น

ตัวแทนนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา แจ้งรายละเอียดความคืบหน้าของงาน ดังนี้ งานจะจัดในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 จะจัดในรูปแบบงาน “ I can see your voice ” เป็นลักษณะ ค้นหาว่าปรีศินีสามารถร้องเพลงได้ ‘เพราะ’ หรือ ‘เพี้ยน’ โดยปรีศินีที่เลือกมาจะมีทั้งจากนักศึกษาและอาจารย์ และมีอาจารย์ที่ร้องเพลงได้เพราะเป็นแขกรับเชิญเพื่อที่จะค้นหาปรีศินีที่ ร้องเสียง ‘เพราะ’ เพื่อร้องคู่ในช่วงท้ายของรายการ ระหว่างรายการจะมีกิจกรรมแทรกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในสายรหัส เพิ่มเติม

ประธานแจ้งว่า งานปีนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 6 จะไม่ได้เข้าร่วมงานเนื่องจากติดออกชุมชน และ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะเข้า ร่วมงานนี้ อ.สิริวัค แจ้งว่า นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติชั้นปีที่ 1 ติดเรียนแลป อ.จะลองติดต่อทาง IC ว่าสามารถจะเลื่อนหรือ เปลี่ยนแปลงตารางเรียนได้หรือไม่ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมงาน และประธานเสนอว่าในปีการศึกษาหน้า ให้ส่งแผนกิจกรรม ของคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาให้ทาง MUIC และเงื่อนไข เพื่อให้ทาง MUIC จัดวางการเรียนการสอนของนักศึกษาได้ สอดคล้องกัน

ประธานแจ้งทางนักศึกษาผู้จัดโครงการให้หาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการด้วย และให้เริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโดยค่อยๆปล่อยโปสเตอร์ออกมา พร้อมทั้งแจ้งคุณเรณูให้ดำเนินการจองห้องประชุมสำหรับจัดกิจกรรมและสถานที่ รับประทานอาหารกลางวัน

2.2 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6

ประธานแจ้งว่า โดยปกติ อ.รัช จะเป็นคนดูแล ในการเชิญอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการเรียนต่อประเทศต่างๆมา เป็นวิทยากร เบื้องต้นให้ อ.คมสัน ช่วยดูแลแทน อ.รัชก่อน

เบื้องต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมอาจารย์ที่จะมาร่วมเป็นวิทยากร เนื่องจากมีอาจารย์ที่เพิ่งสำเร็จ การศึกษากลับมาหลายท่าน

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

4.1 รายงานจากผู้ประสานงาน นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5

ประธานแจ้งว่า ขณะนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (นศ.ทพ.ปรียาพร วัฒนะสิมากร สายรหัส 054 อ.สิริบังอร) พักการเรียน เนื่องจากมีภาวะซึมเศร้า อ.สิริบังอร ได้เข้าไปดูแลและติดต่อกับทางผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดแล้ว

ผู้ประสานงาน นศ.ทพ.ชั้นปีที่ 5 แจ้งว่า เพื่อนหลายๆคนมีอาการซึม ไม่ค่อยสดใสเหมือนก่อน ขึ้นกับว่าแต่ละคนไปเจอปัญหาอะไรมาในคลินิก

เสนอให้ผู้ประสานงาน สังเกตอาการเริ่มต้นของเพื่อนๆ ที่คาดว่าจะมีปัญหา รีบติดตามอาการและแก้ไข อนาคตอาจ มีการจัดช่วงหรือเวลาให้นักศึกษาระบายความรู้สึก กับอาจารย์ ทั้งเพื่อช่วยหาทางปัญหา และปลอบโยน พร้อมทั้งบันทึก ข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป อาจมีการจัดน้ำ จัดของว่างในกิจกรรมดังกล่าว

เบื้องต้นให้ผู้ประสานงานชั้นปีที่ 5 สอบถามกับเพื่อนภายในชั้นปี ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง จะมีการติดต่อไปทางหน่วยการศึกษา ว่ามีกิจกรรมในลักษณะใกล้เคียงกันหรือไม่

นัดหมายประชุมครั้งต่อไป เดือนกุมภาพันธ์ 2561

ปิดประชุม เวลา 13.10 น.